

บัญชีแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารงานปกครอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน ๒๔ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
<b>ก. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ย้ายข้าราชการ จำนวน ๒ ราย</b>		
๑	เรือโท ศตวรรษ อนันตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
๒	นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
<b>ข. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รับโอนข้าราชการสังกัด กรมการปกครองมารับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน ๑๐ ราย</b>		
๓	นายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
๔	นายภาณุเดช หง ลดาธรมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
๕	นายชุตติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
๖	นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
๗	นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
๘	นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
๙	นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
๑๐	นายประจันต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑	นายพิภพ ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
๑๒	นายพยนต์ อัครพิชญนัต ปลัดจังหวัดพิจิตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี



ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
<p><b>ค. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งข้าราชการ</b></p>		
<p><b>สำนักงานปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๖ ราย</b></p>		
๑๓	<p>นายบัญชา เขาวรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก</p>
๑๔	<p>นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน</p>
๑๕	<p>นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี</p>
๑๖	<p>นางสาวนุชนาด ประทีปธีรานันต์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>
๑๗	<p>นายทวี จงประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด</p>
๑๘	<p>นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ</p>
<p><b>ง. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รับโอนข้าราชการกรมต่าง ๆ</b></p>		
<p><b>ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับราชการทางสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง</b></p>		
<p><b>รองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๖ ราย</b></p>		
๑๙	<p>นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา</p>
๒๐	<p>ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมที่ดิน</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง</p>
๒๑	<p>นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ ผู้อำนวยการกองมาตรการป้องกัน สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี</p>
๒๒	<p>นายสุเทพ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต ๖ ขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น</p>
๒๓	<p>นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล</p>
๒๔	<p>นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>